

สรุปข่าวประจำวัน ที่ ๒๑ มี.ค. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- ทส. ฟื้นฟูป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง (ไทยรัฐ ๒๒ มี.ค. ๖๗ หน้า ๗)
- สวนสัตว์เขาเขียวเปิดแกวกล้าเพื่อเธอ (ไทยรัฐ ๒๑ มี.ค. ๖๗ หน้า ๑๐)
- มหกรรมทรัพยากรหลักประกันธุรกิจเพิ่มโอกาสเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน (แนวหน้า ๒๑ มี.ค. ๖๗ หน้า ๗)

สื่อออนไลน์

- ๒๑ มีนาคม วันป่าไม้โลก World Forestry Day ประวัติและความเป็นมา (ฐานเศรษฐกิจ ๒๑ มี.ค. ๖๗)
www.thansettakij.com/news/general-news/๕๙๑๓๙๑
- กิจกรรมดีๆ สู่สังคมไทย การเปิดตัวโครงการ “แกวกล้า เพื่อเธอ” สัจจร (บ้านเมือง 20 มี.ค. 67)
www.banmuang.co.th/news/region/373896
- พาณิชย์จัด ‘มหกรรมทรัพยากรหลักประกันทางธุรกิจ’ ปลอยสินเชื่อซอฟต์แวร์ให้ SME (ประชาชาติธุรกิจ 20 มี.ค. 67)
www.banmuang.co.th/news/region/373896

ทส. ฟื้นฟูป้องกันไฟฟ้าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. โดยกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เข้าร่วมดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันไฟฟ้า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการปลูกป่าพรุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำปากพนังส่งเสริมการปลูกป่าแบบวนเกษตรแจกกล้าไม้พื้นถิ่น ปล่อยปลาจุกกล้าพันธุ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำดั้งเดิมในพื้นที่ป่าพรุตามโครงการอนุรักษ์ปลาดุกกล้าพันธุ์พื้นถิ่น และในปีนี้ได้มีการเพิ่มเติมการเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นอาหารปลาดุกกล้าพันธุ์ 50,000 กล้า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน รวมถึงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน ดำเนินโครงการคุรป่าไม้สนองพระราช

ดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยตั้งแต่ปี 2558-2567 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 19 โรงเรียน นักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 784 คน นอกจากนี้ ยังจัดทำแนวป้องกันรักษาป่าและไฟฟ้าโดยการขุดแพรก ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำและทำนบของเพื่อรักษาระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุและเพิ่มความชื้นให้กับป่าพรุ ซึ่งมีเป้าหมาย 194 แห่ง ภายในปี 2568 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมลาดตระเวนป้องกันไฟฟ้าและจัดตั้งจุดสกัดและจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า ในปีงบประมาณ 2567 ได้เพิ่มจุดสกัดและจุดเฝ้าระวังไฟฟ้า จากเดิม 38 จุด เป็น 75 จุด รวมทั้งการจัดการเชื้อเพลิงและรักษาระดับน้ำในป่าพรุให้อยู่เหนือผิวดิน 20 ซม.

สวนสัตว์เขาเขียว

เปิดแกวกลาเพื่อเธอ

นายจรัลชัย ศรีทองผจ.ชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ “แกวกลา เพื่อเธอ (Kaeokla for you)” สัญจรที่อาคารบริการนักท่องเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ นำกล่องรับบริจาคแก้วพลาสติกจากการดื่มกาแฟ จัดวางไว้ 4 หน่วยงาน เพื่อขอรับบริจาคแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทั้งที่

ย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ มีนายอรรถพร ศรีเจริญ ผอ.องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันเปิดตัวโครงการ

แก้วพลาสติกดังกล่าวจะนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ โดยกรมป่าไม้ เพื่อช่วยในการลดขยะ ถือเป็นการจัดการขยะที่สมบูรณ์ในการนี้ต้นไม้ที่ปลูกจะถูกส่งต่อไปกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ต้องการแก้วพลาสติกอีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตชาเขียวและอุปกรณ์ ให้กับผู้ประกอบการเคลื่อนไหวต่อไป.

มหกรรมทรัพย์สินหลักประกันธุรกิจ เพิ่มโอกาสเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเตรียมจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินหลักประกันทางธุรกิจ” ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกโดยจะเชิญสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิต บรริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มาให้คำปรึกษา แนะนำ และปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ซอฟต์โลน) ผ่านกลไกกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจที่เอสเอ็มอีสามารถใช้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจมาค้ำประกันการขอสินเชื่อโดยไม่ต้องส่ง

มอบการครอบครองทรัพย์สิน ได้แก่ กิจการ สิทธิ เรียกรถยนต์ สังกหกรรมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในกรณีให้ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สินทางปัญญา และไม่มียื่นค้ำ เป็นค้ำ

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานจะมีการนำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษในรูปแบบซอฟต์โลนแก่เอสเอ็มอีภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำสินเชื่อที่ได้รับไปต่อยอดประกอบธุรกิจ ขยายการลงทุน หรือหากยังไม่พร้อมที่จะขอสินเชื่อภายในงาน ก็สามารถขอคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ หรือขั้นตอน เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ รวมทั้งให้สถาบันการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นที่จะได้รับสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

ขณะเดียวกันได้เชิญสมาคมนักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมให้บริการประเมินราคาทรัพย์สินที่ผู้ประกอบการจะใช้เป็นหลักประกันค้ำ

ประกันการขอสินเชื่อ ทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงมูลค่าของทรัพย์สินเบื้องต้น และคาดการณ์จำนวนสินเชื่อที่จะได้รับจากการนำทรัพย์สินประเภทนั้นมาดำเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน หรือหากประชาชนทั่วไปต้องการให้สมาคมฯ ช่วยประเมินราคาทรัพย์สินที่ตนเองถือครองอยู่เพื่อทราบถึงมูลค่าทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน ก็มาขอคำปรึกษาแนะนำได้ภายในงาน

“เรียกว่างานเต็มวงครบทุกกระบวนการขอสินเชื่อ โดยดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”

นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงเพื่อแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MOU) ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับหน่วยงานทรัพย์สินมีทะเบียน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางบก เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) ด้วย

พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายธุรกิจของกรม ได้แก่ ผู้ประกอบการฟู้ดทรัค ผู้ประกอบการชุมชน Smart Local BCG โอท็อป และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จำนวน 50 ร้านค้า เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรร่วมออกบูธวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์หลักประกัน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) กรมเจ้าท่า (เรือ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักร) กรมการขนส่งทางบก (รถยนต์) และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ มาร่วมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (บูธไม่มียี่ห้อ)

การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ และนายณัฏฐ์ ศรีสรพวงค์ รมช.พาณิชย์ ที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินงานมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านกลไกเครื่องมือต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ภาคธุรกิจและต้องดำเนินการควบคู่กับการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งขยายช่องทางตลาดให้หลากหลายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี



21 มีนาคม วันป่าไม้โลก World Forestry Day ประวัติและ ความเป็นมา

แชนแนล



ฐานเศรษฐกิจ

21 มีนาคม 2567

21 มีนาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น วันป่าไม้โลก World Forestry Day วันป่าไม้โลกได้มีการเฉลิมฉลองกันต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ตลอดจนประโยชน์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับจากป่าทั้งนี้ แนวคิดในการกำหนดวันป่าไม้โลก

ที่มาวันป่าไม้โลก

มีต้นกำเนิดมาจากการประชุมสมัชชาชนสมัยทั่วไปของสันนิบาตยุโรปด้านการเกษตร (European Confederation of Agriculture) ครั้งที่ 23 ในปี 2541 และในปีเดียวกันนั้นเอง องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะสามารถกระตุ้นความตระหนักของสาธารณชนถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในวันที่ 21 มีนาคมของทุกปีทั่วโลก สาเหตุที่กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลกนั้น เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตรงได้ฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 21 มีนาคมและ 22 กันยายนของทุกปี) หรือในหนึ่งรอบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนหมุนของโลกที่เอียง (Earth's axial tilt) จะเลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์

จุดที่ระนาบทั้งสองตัดกันว่า วิษุวัต (Equinox) เหตุการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า “วันราตรีเสมอกภาค” หมายถึง เวลาตอนกลางคืนเท่ากับเวลากลางวันพอดีและในวันที่ 21 มีนาคม ดังกล่าว ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ศารทวิษุวัตของเขตซีกโลกใต้” (Autumnal equinox in Southern Hemisphere) หมายความว่า จุดที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ร่วง (วันศารท คือ วันเริ่มต้นของฤดูใบไม้ร่วงในซีกโลกใต้) และ วสันตวิษุวัตของซีกโลกเหนือ (Vernal Equinox in Northern Hemisphere) หมายความว่า จุดที่มีกลางวันและกลางคืนเท่ากันในฤดูใบไม้ผลิเขตซีกโลกเหนือทั้งนี้ FAO ได้เลือกวันดังกล่าวเป็นวันเฉลิมฉลองป่าไม้โลก เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้ใน 3 ประเด็นหลัก คือ

การป้องกัน (Protection)

ผลิตผลป่าไม้ (Production)

และการนันทนาการ (Recreation).

กิจกรรมดีๆ สู่สังคมไทย การเปิดตัวโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" (Kaeokla foryou) สักยจร

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567, 19.38 น.



นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายก เมืองพัทยา ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" (Kaeokla foryou) สักยจร พร้อมด้วย นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และนายอรรถพร ศรีหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ อาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

ด้วยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ "แก้วกล้า เพื่อเธอ" (Kaeokla for you) เพื่อนำแก้วพลาสติกที่ใส่เครื่องดื่มต่างๆ ทั้งที่ย่อยสลายได้ และย่อยสลายไม่ได้ มา บริจาคให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และนำส่งมอบต่อให้กรมป่าไม้ นำไปใช้ปลูกพันธุ์กล้าไม้

ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายลดการใช้ถุง ซึ่งในวันนี้นายกเมืองพัทยาได้รับกล่องแก้วกล้าจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการนำไปตั้งรับบริจาคแก้วพลาสติกในหน่วยงาน ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรประชาชน และ นักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

พาณิชย์จัด ‘มหกรรมทรัพย์สินหลักประกันทางธุรกิจ’ ปล່อยสินเชื่อซอฟต์แวร์ให้ SME

วันที่ 20 มีนาคม 2567 - 18:16 น.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขานรับนโยบายรัฐบาลด้านการเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจเอสเอ็มอี เตรียมจัดงานใหญ่ ‘มหกรรมทรัพย์สินหลักประกันทางธุรกิจ’ ดันเอสเอ็มอี พบ 9 สถาบันการเงิน ขอสินเชื่อต่อสายป่านประกอบธุรกิจ

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงานใหญ่ ‘มหกรรมทรัพย์สินหลักประกันทางธุรกิจ’ ระหว่างวันที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

โดยเชิญสถาบันการเงิน 9 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยเครดิต บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มาให้คำปรึกษา แนะนำ และปล່อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ซอฟต์แวร์ไลน) ผ่านกลไกกฎหมายหลักประกัน

ทางธุรกิจที่เอสเอ็มอีสามารถใช้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจมาค้ำประกันการขอสินเชื่อโดยไม่ ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังกหามทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการ ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในกรณีให้ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สิน ทางปัญญา และไม่ยึดมั่น เป็นต้น

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานจะมีการนำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษในรูปแบบซอฟต์โลนแก่เอสเอ็มอี ภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำสินเชื่อที่ได้รับไปต่อยอดประกอบธุรกิจ/ขยายการลงทุน หรือหากยังไม่ พร้อมที่จะขอสินเชื่อภายในงาน ก็สามารถขอคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ หรือ ขั้นตอน/ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ รวมทั้ง ให้สถาบันการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นที่จะได้รับสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินยินดีและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน มาให้คำปรึกษา แนะนำ และปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ซอฟต์โลน) ผ่านกลไกกฎหมายหลักประกัน ทางธุรกิจที่เอสเอ็มอีสามารถใช้หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจมาค้ำประกันการขอสินเชื่อโดยไม่ ต้องส่งมอบการครอบครองทรัพย์สิน ได้แก่ กิจการ สิทธิเรียกร้อง สังกหามทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการ ประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในกรณีให้ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ทรัพย์สิน ทางปัญญา และไม่ยึดมั่น เป็นต้น

สถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานจะมีการนำเสนอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษในรูปแบบซอฟต์โลนแก่เอสเอ็มอี ภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการนำสินเชื่อที่ได้รับไปต่อยอดประกอบธุรกิจ/ขยายการลงทุน หรือหากยังไม่ พร้อมที่จะขอสินเชื่อภายในงาน ก็สามารถขอคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ หรือ ขั้นตอน/ เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ รวมทั้ง ให้สถาบันการเงินวิเคราะห์ความเป็นไปได้เบื้องต้นที่จะได้รับสินเชื่อ ซึ่งสถาบันการเงินยินดีและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน

ภายในงานยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเชื่อมโยงเพื่อแจ้งข้อมูลการจด ทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (MOU) ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ หน่วยงานทรัพย์มีทะเบียน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมการขนส่งทางบก เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการจด ทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ผ่านระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)

นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ผู้ประกอบการผู้ตรวจ ผู้ประกอบการชุมชน Smart Local ,BCG โอทอป และ เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จำนวน 50 ร้านค้า เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน เพื่อขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

รวมทั้ง หน่วยงานพันธมิตรร่วมออกบูธวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินหลักประกัน ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร) กรมเจ้าท่า (เรือ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักร) กรมการขนส่งทางบก (รถยนต์) และหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ มาร่วมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (บูธไม้ยืนต้น)

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน ‘มหกรรมทรัพย์สินหลักประกันทางธุรกิจ’ วันพุธที่ 27 – วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี นอกจากนี้จะได้รับคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน การประเมินราคาทรัพย์สินจากสมาคมนักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังได้ช่วยอุดหนุนสินค้า/บริการและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชุมชนของไทยอีกทางหนึ่งด้วย